



ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๔๗๗

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๐๐๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนและกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๔๗๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมระบบบัญชี e-LAAS สำหรับสร้างครู ก ประจำปี ๒๕๕๗ ให้แก่ตัวแทนกลุ่มงานการเงินและบัญชีของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้สังเกตการณ์ เพื่อสร้างบุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญ ในระบบบัญชี e-LAAS เพิ่มขึ้น สามารถให้คำแนะนำและสนับสนุนการใช้งาน และแก้ไขปัญหาในระบบบัญชี e-LAAS แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตามประเมินผลการใช้งานในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ รุ่น ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ กรุงเทพมหานคร นั้น

เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเกิดประสิทธิผล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนและกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) โดยให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้มอบหมายผู้ผ่านการฝึกอบรมดำเนินการตรวจสอบ ติดตามผล และให้คำแนะนำการเข้าใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) อย่างต่อเนื่อง

๒. ให้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างครู ก ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กับครู ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการฝึกอบรมไปแล้ว และวางแผนการทำงานร่วมกัน โดยอาจจัดแบ่งพื้นที่และจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบได้ตามความเหมาะสม เพื่อกระตุ้นให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาการใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

๓. สร้างเครือข่าย โดยขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ได้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เป็นแม่ข่ายในการให้คำแนะนำการปฏิบัติงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง

๔. ให้มีการประชุมสรุปปัญหา อุปสรรค ความต้องการ และแนวทางการแก้ไขปัญหาแล้วรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบเป็นประจำทุกเดือน หากมีข้อเสนอแนะให้แจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบด้วย

/๕. ให้เร่งรัด...

๕. ให้เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลและอนุมัติเทศบาล/ อบต./ อบจ./ อบต./ อบจ. ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAA5) พร้อมทั้งเข้าใช้งานในการบริหารงบประมาณให้ครบทุกแห่งในจังหวัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวัลลภ พริ้งพงษ์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น  
ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น  
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๐๙  
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๘๙๒๕